



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 02 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO TÓM TẮT

Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

(Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X)

Thực hiện Chương trình kỳ họp, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại; là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, và các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Tỉnh ủy; sự kịp thời ban hành những quyết sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các ngành, các địa phương; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực.

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đến các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2021 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Trong những tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước nhưng chưa xâm nhập vào tỉnh Cà Mau nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 năm 2021,

dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng và xâm nhập vào tỉnh, đã tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Cà Mau cố gắng hạn chế tối đa các thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; cụ thể một số kết quả đạt được như sau:

1. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,59%. Sau cuộc bầu cử, chúng ta đã kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, góp phần ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước.

2. Về phòng, chống dịch COVID-19

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm hơn nhiều so với chủng gốc trước đây, xâm nhập sâu vào các trung tâm kinh tế, đô thị lớn... buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa có tiền lệ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn để thực hiện mục tiêu ưu tiên trước hết, trên hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân.

Trong nửa cuối của năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần vừa có kế thừa và vừa có đổi mới; vì chưa có tiền lệ nên phải bám sát yêu cầu thực tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung từng bước hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn theo phương châm **“5K + vắc-xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức của Nhân dân”**; lấy cấp xã là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” và là trung tâm phục vụ, là chủ thể tham gia phòng, chống dịch; đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến cấp cơ sở để người dân tiếp cận kịp thời, hiệu quả hơn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, công an, các lực lượng cơ sở, tổ COVID-19 cộng đồng và sự đoàn kết, đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng, chống dịch ngày càng chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn, nhất là sau khi nâng cấp, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Có thể thấy chúng ta đã rất nỗ lực vì trong điều kiện nguồn lực, năng lực hệ thống y tế còn nhiều hạn chế, bất cập, nhưng tỉnh ta đã đạt một số kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng, chống dịch như: đến ngày 28/11/2021, tỷ lệ người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin đạt 94,8% (trong đó tỷ lệ được tiêm đủ 2 mũi đạt 70,3%); tỷ lệ ca tử vong trên tổng số ca mắc (0,47%), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của cả nước (2,06%); thực

hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đã ra quyết định hỗ trợ cho 253.376 đối tượng với tổng kinh phí 301,5 tỷ đồng; trong đó đã thực hiện hỗ trợ 228.484 đối tượng với tổng kinh phí khoảng 264,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,4% tổng số đối tượng đã được phê duyệt; duy trì phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện, an toàn dịch bệnh, hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội...

Điểm nổi bật là, trong những thời điểm khó khăn, thử thách gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết của Đảng bộ, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà đã được phát huy mạnh mẽ. Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế phải xa gia đình trong thời gian dài, bất chấp hiểm nguy, “chiến đấu” quên mình vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, Tổ COVID cộng đồng bám sát địa bàn, tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, khó khăn ngày đêm, hỗ trợ các địa phương và người dân.

Hệ thống chính trị các cấp, nhất là lực lượng cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” phục vụ phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Dân vận các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đã có nhiều sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực tham gia phòng, chống dịch. Nhiều doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với chính quyền và Nhân dân Cà Mau, đóng góp nhân lực và vật lực với nhiều trang thiết bị, thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế và cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Đặc biệt là trong 2 tuần đầu tháng 10, khi người tự phát từ các tỉnh, thành phố vùng dịch trở về Cà Mau với số lượng rất lớn (hơn 33.000 người), gây áp lực lên công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội, nhưng chúng ta đã nhanh chóng sắp xếp, bố trí khu cách ly tạm thời, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo, ổn định cuộc sống của người dân, an tâm thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch của địa phương. Đến ngày 30/11/2021, Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã vận động được kinh phí, hiện vật tương đương gần 80 tỷ đồng.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, một lần nữa tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, hỗ trợ, đóng góp hiệu quả, những nghĩa cử cao đẹp, tận tâm, tận lực hết mình của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp trong phòng, chống dịch; đồng thời chia sẻ, cảm thông sâu sắc với những tổn thất, mất mát về người, vật chất và tinh thần mà người dân phải gánh chịu do đại dịch COVID-19 gây ra.

3. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Nhằm khắc phục những khó khăn do tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương vừa phải tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và những chủ trương, chính sách, chỉ đạo khác của Trung ương, Tỉnh ủy; tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, vượt qua thách thức; nỗ lực phân đầu cao nhất

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; và đạt được một số kết quả quan trọng:

3.1 Lĩnh vực kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế

Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 0,92% so cùng kỳ (kế hoạch năm 2021 tăng 6,5 - 7%); trong đó, lĩnh vực sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,9% (kế hoạch tăng 4,5%); Công nghiệp, xây dựng giảm 3,59% (kế hoạch tăng 8,7%); Dịch vụ tăng 2,46% (kế hoạch tăng 8,1%); thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm tăng 6,03% (kế hoạch tăng 6,3%).

b) Sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi; Từng bước cải tiến quy trình nuôi tôm thâm canh, phát triển mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao. Sản lượng thủy sản tăng 3,6%, trong đó sản lượng tôm tăng 4% so cùng kỳ.

- Về nông nghiệp: phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đã xây dựng 2 vùng nguyên liệu liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa theo chuỗi giá trị với quy mô 20.000 ha, đạt 26% diện tích canh tác lúa toàn tỉnh; ước tổng sản lượng lúa đạt 460.000 tấn, bằng 92% kế hoạch, tăng 2,9% so với năm 2020.

- Ước đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 46/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 03 xã so với năm 2020, đạt 100% kế hoạch, chiếm tỷ lệ 56% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

c) Lĩnh vực công thương nghiệp, giao thông vận tải

- Lĩnh vực chế biến tôm và sản xuất phân bón là điểm sáng của ngành công nghiệp tỉnh Cà Mau. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất phù hợp nên đã đạt được những kết quả khả quan như: sản lượng tôm chế biến ước đạt 170.000 tấn, bằng 111,8% kế hoạch (tăng 15,3% so với năm 2020); sản lượng đạm, NPK ước đạt 950.000 tấn, bằng 95% kế hoạch (tăng 1,7% so với năm 2020)...

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,1 tỷ USD, bằng kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại điện tử có bước phát triển tốt trong điều kiện thực hiện phòng chống, dịch; chỉ số thương mại điện tử của tỉnh tăng 07 bậc so với năm 2020.

- Tiềm năng năng lượng tái tạo được đầu tư khai thác hiệu quả, đã vận hành thương mại 03 dự án điện gió, với tổng công suất 100MW, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân và động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

- Công tác quản lý, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung thực hiện. Công tác xây dựng giao thông nông thôn được quan tâm chỉ đạo và nhân dân đồng thuận; ước năm 2021 thực hiện được 350 km đường bê tông (bằng 175%

kế hoạch) và 200 km lộ đất đen; tổng giá trị thực hiện khoảng 300 tỷ đồng.

d) Đầu tư, phát triển doanh nghiệp

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.873 tỷ đồng (xấp xỉ đạt kế hoạch 19.000 tỷ), tăng 13% so với năm 2020.

- Số dự án được cấp phép đầu tư và số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm về số lượng, nhưng tăng về nguồn vốn đăng ký so cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 02 bậc, xếp hạng 43 cả nước.

3.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức theo hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhất là tăng cường các hoạt động trực tuyến.

- Đã linh hoạt tổ chức các hoạt động dạy và học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

- Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, giảm nghèo được đẩy mạnh (tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,33% so với năm 2020). Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được triển khai tích cực, hiệu quả.

- Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, người cao tuổi, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm.

- Trong khó khăn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của người dân, doanh nghiệp càng được phát huy. Đã xây dựng và sửa chữa 370 căn với số tiền là 17,321 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo năm 2021; Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa khoảng 11,6 tỷ đồng, vượt 22% so kế hoạch, qua đó đã triển khai xây dựng và sửa chữa 194 căn nhà tình nghĩa cho người có công.

3.3. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính

- Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện nghiêm túc; tình hình vi phạm, tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội được kiểm soát, kiểm chế. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

- Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh được công bố trong năm 2021 đều được cải thiện về vị trí xếp hạng so với năm trước liền kề, cụ thể: Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp hạng 41 (tăng 08 bậc), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) xếp hạng 31 (tăng 09 bậc).

=>Ước cả năm thực hiện đạt và vượt 11/22 chỉ tiêu chủ yếu đề ra (chi tiết, đề nghị quý vị đại biểu xem trong Báo cáo đầy đủ của Ủy ban nhân dân tỉnh).

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trong các báo cáo về kinh tế - xã hội và về công tác phòng, chống dịch

COVID-19 gửi đến các vị đại biểu đã nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; trong đó có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Công tác phòng, chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là những ngày đầu tháng 10, lượng công dân Cà Mau đang sinh sống, học tập, lao động tại các tỉnh, thành phố vùng dịch, tự phát về tỉnh tăng đột biến, nên các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và điều kiện, năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế... để phục vụ người dân khó khăn bước đầu. Năng lực y tế, nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập.

- Dự kiến có 11/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt mục tiêu đề ra; sản xuất kinh doanh bị suy giảm; tiêu thụ nông, thủy sản gặp khó khăn; việc làm, thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng; đời sống một bộ phận người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm so với kế hoạch; giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng có thời điểm tăng cao, nguồn cung hạn chế. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả; thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, y tế còn gặp nhiều khó khăn. Các bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ; một số cơ sở y tế, trang thiết bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh. Việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 bị ảnh hưởng; hoạt động dạy và học trực tuyến gặp khó khăn, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng, phương tiện học tập của học sinh không đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiềm ẩn nguy cơ gia tăng; tỷ lệ đào tạo lao động và giải quyết việc làm đạt thấp.

Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng ở một số nơi chưa sâu sát, chặt chẽ; tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ, tai nạn sử dụng điện, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ vẫn còn xảy ra. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều thách thức...

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan cơ bản là do dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng và gây hậu quả nặng nề. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến khó lường, ngày càng phức tạp; những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, cùng với hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhanh xuống cấp, khó khăn nguồn vốn duy tu, sửa chữa lớn, nên ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đời sống nhân dân. Năm 2021 là năm đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nên một số dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn nên đến cuối tháng 9/2021 mới được giao kế hoạch vốn nên chưa kịp giải ngân (hơn 580 tỷ đồng). Một số dự án điện gió phải tạm ngừng thi công trong thời gian giãn cách nên đã không kịp đưa vào vận hành trước ngày 31/10/2021.

- Nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn lơ là, mất cảnh giác, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhắc, chưa đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất; còn

hạn chế, bất cập trong phân tích, dự báo tình hình để xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế; việc thực hiện các biện pháp, chỉ đạo trong phòng, chống dịch có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa nghiêm, áp dụng thiếu nhất quán, chưa linh hoạt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao...

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện chủng mới phức tạp. Tuy có kinh nghiệm, khả năng, năng lực ứng phó với dịch COVID-19, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp giảm sút, cùng với diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, thiên tai và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến sản xuất và cuộc sống người dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Từ những nhận định trên, tỉnh dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu

a) Mục tiêu:

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung tận dụng tốt các cơ hội và thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược của tỉnh, trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục tái cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thích ứng của nền kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng công nghệ số. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và đảm bảo đời sống của Nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại.

b) Chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,5 - 7%.
- Cơ cấu kinh tế:
 - + Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 32,7%;
 - + Công nghiệp, xây dựng chiếm 30,2%;
 - + Dịch vụ chiếm 32,8%;
 - + Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm chiếm 4,3%.
- GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 59,5 triệu đồng.
- Tổng vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 21.000 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1.150 triệu USD.
- Thu ngân sách nhà nước đạt 4.401 tỷ đồng.
- Chi ngân sách đạt 10.640 tỷ đồng.
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 30%.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu 0,5% (theo chuẩn nghèo mới).
- Tỷ lệ lao động ngư nông lâm nghiệp trong cơ cấu lao động 46%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%.
- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội tối thiểu 5 - 6%.
- Giải quyết việc làm khoảng 39.700 người.
- Số giường bệnh/vạn dân đạt 30,5 giường.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 96%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 6,5%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm thất nghiệp (số người tham gia so với số người thuộc diện tham gia) đạt 87%.
- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 64,6% (53 xã), trong đó 9,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (05 xã).
- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94,5%
- Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 87%.
- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 86%.
- Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 26%.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Đồng thời, triển khai tốt các Kết luận, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025; thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2025; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó tập trung các giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19; chủ động, linh hoạt ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 để người

dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống, sản xuất, kinh doanh, không để dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng.

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế khả thi, hiệu quả trong tình hình mới.

2. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư

Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh, từng bước cải thiện dần điểm số và thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền quản lý.

3. Thực hiện cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện tốt các Quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch (điều chỉnh) 3 đô thị động lực.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt của vốn ngân sách Nhà nước đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm tạo đà để huy động tối đa mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành sản xuất và dịch vụ.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý thu, tập trung chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, chi đảm bảo an sinh xã hội.

5. Tập trung đầu tư xây dựng và tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, lựa chọn các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội về giao thông, năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng thương mại và hạ tầng văn hóa, xã hội. Triển khai nhanh việc đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Hòa Trung, Sông Đốc, Khu Kinh tế Năm Căn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mời gọi đầu tư.

6. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

7. Đẩy mạnh phát triển liên kết vùng. Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư nâng cấp 03 đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Năm Căn.

8. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

9. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

10. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp và tinh gọn bộ máy nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

11. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

12. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại

Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Cà Mau với các địa phương trong và ngoài nước; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, địa phương các nước, tổ chức quốc tế; đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Cà Mau.

13. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

14. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Kính thưa các vị đại biểu và bà con cử tri,

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức với những diễn biến phức tạp và tác động khó lường của đại dịch COVID-19, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 trong thời gian tới là rất nặng nề. Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân và tập trung phục hồi, phát triển KTXH, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy; sự quan tâm, ủng hộ và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cử tri tỉnh nhà để cùng hệ thống hành chính nhà nước quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.